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utn frv. til laga u m  brey t ing  á lögum nr.  76, 28. d ó v . 1919, u m  breyt ing  á yfir- 
se tukvenna lögu m,  nr.  14, 22. okt.  1912.

F r á  m in n i  b lu ta  f j á rhagsnefndar .

Minni h lu t in n  hefir ekki  getað fallist á, að rjelt  sje, að ö l lum á s t æ ðu m  
a t h u g u ð u m ,  að s a m þ y k k j a  frv., njc he ld u r  með bil t .  meiri  h lu ta ns ,  þó að h a n n  
telji það  þá  s ý n u  aðgengilegra.

Ástæðan fyrir  frv. er  lalin yfi rvofandi  l j ó s m æ ð ra s k o : t u r  vegna of  l ágra 
la u n a  I jósmæðra.

t>ó svo  væri ,  að sk o r t u r  sje venju  f remur  á l j ó s m æ ð r u m  og n e m e n d u m  
i l j ó sm æð ra sk ó la nn ,  þ á  er  engin fu l ln a ð a r s ö n n u n  fyrir  þvi  færð,  að lág la una-  
k jör  ein sjeu o rs ök  þess. Ý m s a r  a ð r a r  o r sak i r  geta verið þ a r  m eðve rka ndi ,  þ a r  á 
meðal  mál færs la sú og kapp ,  s em  ha ld i ð  hefir verið u pp i  u m  þe tta  mál.

Síðasta þ ing bætt i  n o k k u ð  k jör  l jósm æðr a ,  m eð þvi  að áski l ja  þeim 
dý r l í ð a ru p p b ó t  a f  r íki ssjóðsh lu ta  l a u n a  þeirra.  Slikt h ið s a m a  gela sýslunefndi r  
og bæ ja rs t jó rn i r  gei t  að s í num  hlu ta ,  ef þe im sýnist ,  enda  i n u u u  hafa  ge i t  s u m a r  
n ú  þegar.  Var  sú og t i læt lun þingsins.  Á m e ð a n  þvi  hefir  ekki  fengist  f ram-
gengt til fulls, ve rð ur  að ætla,  að rók in  sjeu ekki  svo skýl aus  og þörfin ekki  svo
brýn ,  sem af  er látið. t*ar e r  sá ve t tvangur ,  sem l j ó s m æ ð r u m  be r  að sækja  mál
sitt  á á ð u r  en þ æ r  krefjast  f rekari  l a u n a b ó ta  ú r  rikissjóði .

L a u n  e m b æ l t i s m a n n a  og opi nber ra  s tn r f sm ann a  eiga að en d u r s k o ð a s t  á 
næs t a  þingi.  Virðist  þvi  eigi b rý n  þör f  á nje rjett  að  t a k a  þ e n n a n  flokk la una -  
m a n n a  ú t  ú r  e inan  sjer, þ a r  sem svo stul t  er  til þess,  að lau nam ól ið  alt  
ve rð ur  tekið til s je r s ta krar  a t h u g u n a r .



Pað er nú kannugra en f r i  þurfl að segja, að launam enn to rir  flestir 
þykjast mjög vanlaunaðir og bafa b sð i fyr og n á  borið fram kröfur um launa- 
bætur. — Af fjárhagsástsðum  beflr þótt þnrfa að synja þessum kröfum alt til 
þessa. Og óvist má telja enn, hversu auðvelt verður að taka slikar kröfur til 
greina framvegis. Með þeim starfsmannaQölda sem er, og að óbreyttum tekju- 
lindum rikissjóðs, verður ekki sjeð, að h s g t  verði að launa starfsm enn rikisins 
svo vel sem þeira sjálfnm þykir h s fa . Þvi ó rje ttm stara  er það, að taka þennan 
einstaka flokk út ú r nú, sem draga verðnr i efa, að launin sjen lsg ri en ýmsra 
annara launam anna, þegar rjelt eru m etnar á s tsð n r allar.

Minni hlutinn getur þvi ekki aðhylst frv., en leggur til, að það sje felt.

Alþingi, 4. april 1927.

Kl. Jónsson, Halldór Slefánsson, 
form. frsm.


